



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๓๗๗

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรณูช สายคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทผ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๕๐ ปีที่ ๓๐

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

กทผ. ชี้แจง

- ❖ สำรองเส้นทางคลอง ๔ เขตฝั่งธนบุรี - ปรับปรุงกายภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ
- ❖ สงกรานต์นี้รณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ควบคุมมาตรการป้องกันโควิด พร้อมตั้งจุดตรวจความปลอดภัย ๓๗ จุดทั่วกรุงเทพฯ

❖ สำรองเส้นทางคลอง ๔ เขตฝั่งธนบุรี - ปรับปรุงกายภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และชุมชนเตรียมจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลกายภาพพื้นที่ริมน้ำต้นแบบเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตเมือง โดยศึกษาและสำรวจพื้นที่คลองย่านฝั่งธนบุรี ๔ เขตนำร่อง ประกอบด้วย เขตทุ่งครุ จอมทอง ธนบุรี และเขตคลองสาน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวและเส้นทางเชื่อมคลองในพื้นที่ฝั่งธนบุรีว่า ขณะนี้ มจธ. และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ร่วมภารกิจอยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลเส้นทางคลองต่าง ๆ ใน ๔ พื้นที่เขตฝั่งธนบุรี คือ เขตทุ่งครุ เขตจอมทอง เขตธนบุรี และเขตคลองสาน และจะขยายเป้าหมายไปยังคลองภาษีเจริญในเขตภาษีเจริญ เขตบางแค และเขตหนองแขม รวมทั้งคลองสนามชัย และคลองเฉลิมชัยพัฒนา ในเขตบางขุนเทียน นอกจากนี้ มจธ. ยังได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสำนักงานเขตและชุมชนริมน้ำในเส้นทางสำรวจและพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเส้นทางเชื่อมคลองในพื้นที่เขตทุ่งครุ จอมทอง ธนบุรี และเขตคลองสาน เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเดือน มี.ค.๖๔ อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจและปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของคลองซึ่งบางคลองมีลักษณะแคบ ตื้นเขิน และมีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ จำเป็นต้องขุดลอกคลอง หรือสร้างเขื่อน ค.ส.ล. เพื่อรักษาสภาพคลอง การดำเนินคดีกับผู้บุกรุกคลอง การแก้ไขอุปสรรคสิ่งสาธารณูปโภคที่กีดขวางการสัญจรของเส้นทางเดินเรือ รวมถึงการเก็บขยะวัชพืช ส่วนการปรับปรุงสภาพน้ำในคลอง เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลอง สำนักงานเขตพื้นที่จะรณรงค์และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนผู้พักอาศัยและผู้ประกอบการที่อยู่ริมคลองไม่ทิ้งขยะมูลฝอย และปล่อยน้ำเสียลงคลอง ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ยังได้ร่วมกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงคลอง เพื่อใช้สำหรับการระบายน้ำ และจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำในคลองในพื้นที่กรุงเทพฯ เช่น เส้นทางท่องเที่ยวทางคลองในพื้นที่ฝั่งพระนคร ได้แก่ คลองบางลำพู คลองโอ่งอ่าง คลองผดุงกรุงเกษม คลองพระโขนง คลองประเวศบุรีรมย์ และคลองลำปลาทิว ส่วนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ได้แก่ คลองบางกอกน้อย คลองชักพระ คลองมอญ คลองบางกอกใหญ่ หรือคลองบางหลวง คลองด่าน คลองภาษีเจริญ คลองบางระมาด คลองลัดมะยม คลองมหาสวัสดิ์ และคลองบางมด ขณะเดียวกันได้จัดการประชุมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยววิถีถิ่นสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและเครือข่ายภาคประชาชน ทั้ง ๕๐ เขต รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการ

การอนุรักษ์...

การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าของย่านต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ให้ดำรงอยู่อย่างมีคุณค่า กระตุ้นให้เกิดการสร้างพลังจากภายในขององค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน อีกทั้ง ได้ร่วมกับ ๖ กลุ่มเขต สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ ที่แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งมรดกทางภูมิปัญญา ชุมชนท่องเที่ยววิถีถิ่น ๖ ชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของคลอง เพื่อส่งเสริมสภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของนครริมคลอง นำไปสู่การท่องเที่ยววิถีคลอง ทั้งนี้ ในอนาคตจะมีแผนพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ในคลองต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำต่อไป

* * * * *

❖ **สงกรานต์นี้รณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ควบคุมมาตรการป้องกันโควิด พร้อมทั้งจุดตรวจความปลอดภัย ๓๗ จุดทั่วกรุงเทพฯ**
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นชอบให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด/กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด สรรพสามิต และฝ่ายปกครอง จัดทำแผนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ รวมทั้งเพิ่มมาตรการทดสอบผู้ขับขี่ที่สงสัยว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ด่านชุมชนว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๔ มี.ค.๖๔ เพื่อหารือแนวทางควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔ ของกรุงเทพมหานคร โดยนำแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาพิจารณาจัดทำเป็นแนวทาง ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะรณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” และเน้นมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ร่วมด้วย ขณะเดียวกันได้บูรณาการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร (ศป.ปถ.กทม.) โดยแยกผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้ขับชี่ยานพาหนะ และประสานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมรณรงค์ดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและระหว่างช่วงเทศกาลสงกรานต์ อีกทั้งจัดทำประกาศสำนักงานเขต เรื่องมาตรการสงกรานต์ กทม. ปลอดภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปลอดภัยไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ปี ๒๕๖๔ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้า สถานประกอบการ รวมถึงประชาชนทราบและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น สำนักเทศกิจ กทม. ยังได้จัดทำแผนรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกการจราจรและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ เม.ย.๖๔ ซึ่งจะตั้งจุดบริการประชาชนและจุดตรวจความปลอดภัย หรือความมั่นคง เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ทหาร ตำรวจ อปพร. หน่วยแพทย์ หรืออนามัย เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัย โดยจะกำกับ ดูแล ติดตามประสานการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนฯ และร่วมกับสำนักงานเขต จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกการจราจร รวมทั้งแก้ไขปัญหาการเดินทางให้แก่ประชาชน ส่วนสำนักงานเขตจัดทำแผนระดับเขตรองรับแผนรักษาความปลอดภัยของสำนักเทศกิจ เพื่อดูแลการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดูแลพื้นที่จัดกิจกรรมสงกรานต์ให้ปลอดภัยและปลอดภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ตลอดจนจัดตั้งจุดบริการประชาชนและจุดตรวจความมั่นคงและความปลอดภัย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัด กทม. และประสานกับกองบังคับการตำรวจจราจร สถานี

ตำรวจนครบาล...

ตำรวจนครบาลท้องที่ ทหาร อปพร. มูลนิธิอาสาสมัคร หน่วยเบสท์ ฯลฯ จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการเพื่อให้บริการ แก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกประชาชน โดยมีจุดบริการประชาชน ได้แก่ ถนนสายหลักที่เป็นเส้นทางเข้า-ออก กรุงเทพฯ สถานีขนส่งหมอชิต สถานีขนส่งสายใต้ใหม่-สายใต้เก่า และสถานีขนส่งเอกมัย นอกจากนี้ ยังตั้งจุดตรวจ ความปลอดภัย หรือความมั่นคง เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขเหตุการณ์ในพื้นที่เขตต่าง ๆ รวม ๓๗ จุด และจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ จัดกิจกรรม ที่ภาครัฐ หรือเอกชนจัดขึ้นในพื้นที่ โดยจัดเจ้าหน้าที่กวดขันให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-๑๙ และ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด

* * * * *

สำนักงานเขตทุ่งครุ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงาน สอนสาธารณะ จำนวน ๑ อัตรา พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน ๔ อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๔ ๔๓๘๕ ในวันและเวลา ราชการ

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร